

Massey High School

274 Don Buck Road, Massey, Auckland 0614, New Zealand
Telephone: (09) 831 0500 Facsimile: (09) 833 9200 Email: office@masseyhigh.school.nz
Principal: Glen Denham



VÀI NÉT TỔNG QUÁT VỀ NHÀ TRƯỜNG

Massey là trường trung học nam nữ lớn tại vùng Massey thuộc West Auckland. Nhà trường được thành lập tại địa điểm này vào năm 1970 và kể từ đó số học sinh đã lên tới 1.960. Học sinh của trường thuộc nhiều thành phần kinh tế xã hội khác nhau, thể hiện tính chất của vùng này. Nhà trường gìn giữ và luôn luôn tìm cách duy trì bầu không khí thư giãn, thân thiện và thôn dã.

Triết lý hiện nay của trường là duy trì tiêu chuẩn cao nhất về mặt học tập và thể thao, văn hóa và xã hội trong môi trường khuôn phép và thân ái. Chúng tôi hãnh diện về phương thức cấp tiếp về giáo dục với giáo trình đổi mới do đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp phụ trách.

Nhà trường nằm cách sân bay quốc tế 30 phút và cách trung tâm thương mại/thương xá Auckland 20 phút.

Nhập học thẳng lớp học bình thường

Dành cho học sinh có trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu. Học sinh có thể được giúp đỡ về tiếng Anh trong khuôn khổ các môn học tổng quát. Học phí hàng năm là 13.000 đô-la NZ trọn niên học và 3.500 đô-la NZ mỗi học kỳ nếu thời học ngắn hơn một niên học. Lệ phí hành chính là 600 đô-la NZ.

Trợ giúp về tiếng Anh

Dành cho học sinh cần được giúp toàn thời về tiếng Anh. Giáo viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ phụ trách các học sinh này theo nhóm ít học sinh và giúp các em hòa nhập vào lớp học bình thường.

Tất cả trường học tại Auckland dạy theo bốn học kỳ:

Term Dates for 2016

Term 1 – 2 February – 15 April
Term 2 – 2 May – 8 July
Term 3 – 25 July – 23 September
Term 4 – 10 October – 9 December

Term Dates for 2017

Term 1 – 1 February – 13 April
Term 2 – 1 May – 7 July
Term 3 – 24 July – 29 September
Term 4 – 16 October – 2 December

Học sinh chuyển sang bậc trung học ở khoảng 13 tuổi và dự thi kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Thành tích Học tập (National Certificate of Educational Achievement - NCEA) ở Cấp 1, 2 và 3 trong khoảng từ 15 tuổi đến 18 tuổi. Ngoài ra còn có các yêu cầu về thành tích học tập ở Cấp 3 NCEA để được nhập học đại học.

An sinh Học sinh

Hiệu phó, Giám học Học sinh Quốc tế, Trưởng khối ESOL, Thư ký Đặc trách Quốc tế và Điều phối viên Gia đình cho Học sinh Trợ học theo dõi sát và đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh quốc tế để đảm bảo các em có sức khỏe tốt về tinh thần lẫn thể chất.

Học sinh có thể thu xếp nơi ở trợ học với gia đình địa phương với giá 282.50 đô-la NZ mỗi tuần. Ngoài ra còn phải trả 300 đô-la phí xếp chỗ trợ học bao gồm phí đón tại sân bay. Chi phí đồng phục là khoảng 500 đô-la.

Tất cả học sinh quốc tế phải mua bảo hiểm và thông tin về điều này được đính kèm.

Nếu muốn biết bất kỳ thông tin nào khác, xin quý vị cứ tự nhiên hỏi nhân viên.

S Cranston (Bà)

Hiệu phó

Giám đốc Học sinh quốc tế